

ข่าวสารเกี่ยวกับเหตุระเบิดและเหตุวินาศกรรมในประเทศ ประจำเดือน มีนาคม 2568

กรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

18 มี.ค.68 จ.นครราชสีมา “ระเบิดร้านรับซื้อของเก่า วังน้ำเขียว”

เกิดเหตุระเบิดที่ร้านรับซื้อของเก่าไม่มีเลขที่ บ้านโนนศรีทอง หมู่ 14 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันที 1 ราย เป็นหญิง และบาดเจ็บ 4 ราย จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ขณะคัดแยกของเก่าในร้าน ซึ่งรับซื้อมาจากชาวบ้าน และเก็บมาจากภูลำไย สนามฝึกยุทธวิธีของกองทัพอากาศที่ 2 ได้เกิดระเบิดขึ้น เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) เข้าตรวจสอบพื้นที่ พบลูกระเบิดไม่ทราบชนิดอีก 1 ลูก จึงกันพื้นที่เพื่อความปลอดภัย และอยู่ระหว่างตรวจสอบที่มาของระเบิดดังกล่าว

จังหวัดชายแดนภาคใต้

5 มี.ค.68 จ.ยะลา “ระเบิดสี่แยกป้อมรถไฟ”

เกิดเหตุระเบิดบริเวณสี่แยกป้อมรถไฟ ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา โดยจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบชายต้องสงสัยที่คาดว่า เป็นผู้ก่อเหตุขว้างระเบิดแสวงเครื่องชนิด "บอลบอมบ์" จำนวน 2 ลูก ขณะที่รถบรรทุกสิบล้อและรถจักรยานยนต์ของประชาชนจอดรอสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางพาดรถไฟ ซึ่งระเบิดทำงานเพียง 1 ลูกเท่านั้น ส่งผลให้ประชาชนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ 6 ราย และรถบรรทุกสิบล้อได้รับความเสียหาย พร้อมกับเกิดหลุมขนาดเล็กบนผิวถนน

ในขณะเดียวกัน ที่จังหวัดปัตตานี มีเหตุการณ์คนร้ายลอบวางเพลิงกล้องวงจรปิด 2 จุด เจ้าหน้าที่คาดว่า เป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ซึ่งอาจเป็นการเตรียมการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ดังกล่าว

6 มี.ค.68 จ.ยะลา "ระเบิดหน้าวัดคูหาภิมุข"

เกิดเหตุระเบิดขึ้น ณ วัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้ำ) ขณะมีการจัดงานอุปสมบท ส่งผลให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจำนวน 2 ราย จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าวัตถุระเบิดเป็นระเบิดปิงปองบรรจุในถุงพลาสติกพันด้วยเทปสีดำและมีก้อนหินเป็นสะเก็ดระเบิด ซึ่งถูกขว้างเข้ามาภายในบริเวณวัด ในขณะที่ชาวบ้านเข้าร่วมพิธีแห่หน้าคได้พบเห็นวัตถุต้องสงสัยจึงตะเววัตถุดังกล่าวออกไป ทำให้เกิดการระเบิดขึ้น

จากการให้การของพยาน พบว่าผู้ก่อเหตุได้พยายามก่อเหตุมาตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม โดยการขว้างประทัดยักษ์เข้ามาในบริเวณวัด แต่ไม่เกิดการระเบิด และในวันที่ 6 มีนาคม จึงได้ขว้างระเบิดปิงปองเข้ามาอีกครั้ง

ประชาชนในพื้นที่สันนิษฐานว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการก่อวินาศกรรมเพื่อสร้างสถานการณ์ความไม่สงบโดยกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ เนื่องจากในช่วงเดือนรอมฎอนมักเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นเป็นประจำ

8 มี.ค.68 จ.นราธิวาส "โจมตีที่ว่าการอำเภอสุโงโก-ลก"

เกิดเหตุกลุ่มคนร้ายนับสิบคน พร้อมด้วยระเบิดและอาวุธสงคราม ก่อเหตุโจมตีที่ว่าการอำเภอสุโงโก-ลก จ.นราธิวาส โดยคนร้ายแต่งกายชุดสีดำ มีผ้าคลุมหัวปิดบังใบหน้า ใช้รถกระบะและรถยนต์เก๋งอย่างละคันเป็นยานพาหนะ สำหรับรายละเอียดการก่อเหตุ เมื่อกลุ่มคนร้ายเดินทางมาถึงจุดตรวจบริเวณด้านหน้าได้ทำการกราดยิงใส่ จนท.อส. ที่ป้อมและขว้างระเบิดไปบอมบ์ 3-4 ลูก เข้าไปภายในที่ว่าการอำเภอ

ในเวลาเดียวกันคนร้ายอีกอีกชุดได้ขับรถยนต์เก๋งซึ่งบรรจุระเบิดคาร์บอมบ์เข้าไปจอดบริเวณด้านหน้าอาคารประชุม ในบริเวณที่ว่าการอำเภอฯ ก่อนที่จะวิ่งออกมาขึ้นรถกระบะและหลบหนีออกจากพื้นที่ไปพร้อมกัน หลังจากนั้นประมาณ 2 นาที รถยนต์เก๋งดังกล่าวได้เกิดระเบิดขึ้น ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ อส. เสียชีวิต 2 นาย และมีประชาชนและ จนท.ได้รับบาดเจ็บรวม 14 ราย

นอกจากนี้ ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน ยังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ใกล้เคียงอีกหลายจุด แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ ดังนี้ จุดที่ 1 เกิดเหตุระเบิดบริเวณแยก อ.ก. ถนนเรียบางรถไฟ มีผู้เห็นถึงดับเพลิงถูกนำมาวางไว้ก่อนระเบิด จุดที่ 2 เกิดระเบิดบริเวณหน้าห้างบิ๊กซี สาขาสุโงโก-ลก ชุมชนโต๊ะลือแบ จุดที่ 3 เกิดระเบิดบริเวณสี่แยก อ.ก. ถนนข้ามทางรถไฟ และจุดที่ 4 เกิดระเบิดเสาไฟฟ้าบริเวณหัวสะพานบ้านไอกูโบ อ.สุโงโกปาตี และยังมีการตรวจพบวัตถุต้องสงสัยอีกหลายจุด ทั้งนี้ เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 19.00 - 20.00 น. ของวันที่ 8 มี.ค.68

9 มี.ค.68 จ.ปัตตานี "ระเบิดจุดตรวจสายบุรี"

วันที่ 8 มี.ค.68 เวลาประมาณ 23.20 น. เกิดเหตุระเบิดบริเวณศาลาพักริมทาง ในพื้นที่บ้านฮูแตกอแล ม.3 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย (อส.ทพ. 1 นาย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 ราย) และมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบาดเจ็บอีก 1 ราย ซึ่งจุดเกิดเหตุดังกล่าวเป็นบริเวณใกล้เคียงกับจุดตรวจชั่วคราวของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากคนร้ายได้ก่อเหตุเผาขบวนรถยนต์และวางวัตถุต้องสงสัยในพื้นที่บ้านปายอใน ต.กะดุนง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เมื่อ 7 มี.ค.68 และเพื่อเป็นการป้องกันและเผื่อระวังสถานการณ์ เจ้าหน้าที่ทหารพราน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จึงยังไม่เข้าตรวจสอบพื้นที่ในทันที แต่ได้จัดตั้งฐานปฏิบัติการชั่วคราวในพื้นที่ ต.กะดุนง อ.สายบุรี พื้นที่รอยต่อกับบ้านปายอใน ม.3 ต.กะดุนง อ.สายบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุเผาขบวนรถและวางวัตถุต้องสงสัยข้างต้นเพื่อเผื่อระวังพื้นที่ และปิดกั้นเส้นทางไม่ให้ประชาชนสัญจรผ่าน เนื่องจากเกรงว่าอาจมีการวางกับดักระเบิด และมีกำหนดเข้าตรวจสอบใน 10 มี.ค.68

อย่างไรก็ดี เมื่อ 8 มี.ค.68 เกิดเหตุลอบยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานขึ้น เจ้าหน้าที่จึงขยายพื้นที่ปิดกั้นเส้นทางมาถึงบริเวณใกล้กับจุดที่มีศาลาพักริมทางตั้งอยู่ และต่อมาก็ได้เกิดเหตุระเบิดศาลาทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าวขึ้น

นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน ยังเกิดเหตุระเบิดเสาไฟฟ้า ในพื้นที่ ม.9 ต.สุโหงปาตี อ.สุโหงปาตี จ.นราธิวาส แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ

9 มี.ค.68 จ.นราธิวาส "คาร์บอนบัสสุโหงโก-ลก"

เกิดเหตุระเบิดคาร์บอนบัสที่ว่าการอำเภอสุโหงโก-ลก จ.นราธิวาส โดยคนร้ายใช้รถยนต์แก๊งบรรทุกระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบใส่ถังแก๊สหุงต้มน้ำหนัก 100 กิโลกรัม จุดระเบิดด้วยวิทยุสื่อสาร ทำให้รถยนต์แก๊งระเบิด ชากเศษชิ้นส่วนกระเด็นไปไกลในรัศมีถึง 100 เมตร และอาคารภายในที่ว่าการอำเภอได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บอีกกว่า 10 ราย จากการตรวจสอบพบว่า รถยนต์แก๊งที่ใช้ก่อเหตุมีการซื้อขายผ่านทางออนไลน์ และใช้ป้ายทะเบียนปลอม ทั้งยังพบรถกระบะที่ใช้ชนกลุ่มคนร้ายไปก่อเหตุถูกจอดทิ้งไว้ในสวนปาล์มในพื้นที่อำเภอสุโหงปาตี

นอกจากนี้ คนร้ายยังวางระเบิดถังแก๊ส 5 กก. 2 จุด ในเขตเทศบาลเมืองสุโหงโก-ลก โดยจุดแรกอยู่ที่ถนนเลียบทางรถไฟแยกอรกานต์ และจุดที่สองอยู่ที่หน้าอู่จรัญ ถนนโต๊ะลือเบ ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 2-3 กม. เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจเจ้าหน้าที่ และยังวางระเบิดเสาไฟฟ้าใน อ.ตากใบ ทำให้เสาไฟฟ้า 2 ต้นเอียง และใน อ.สุโหงปาตี ทำให้เสาไฟฟ้า 2 ต้น เอียง

9 มี.ค.68 จ.ยะลา "ยิง อส. กรงปินัง เฝารถชิงปืน"

เกิดเหตุคนร้ายบุกยิงสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เสียชีวิตบริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ 3 ต.สะอะอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา ด้วยอาวุธปืนหลายชนิด ในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนหลายชนิดตกอยู่ ทั้งปลอกกระสุนปืนลูกซอง ปลอกกระสุนปืน AK47 ปลอกกระสุนปืนพกขนาด 9 มม. หลังก่อเหตุคนร้ายชิงอาวุธปืนพกขนาด 9 มม. ของผู้ตายไป พร้อมทั้งเผารถยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้านได้รับความเสียหาย

นอกจากนี้ ในจังหวัดยะลา ยังพบวัตถุต้องสงสัยลักษณะคล้ายระเบิดแสวงเครื่อง บรรจุในกระป๋องสเปรย์ พร้อมแผงวงจรและแบตเตอรี่ บริเวณสะพานคลองปารามิแต บณถนนสาย 410 จำนวน 3 จุด

9 มี.ค.68 จ.นราธิวาส "รถบังคับติดระเบิด ป่วนนราธิวาส"

คนร้ายใช้รถบังคับวิทยุติดประทัดยักษ์ก่อเหตุป่วนจุดตรวจเกาะชวา บ้านบองอ หมู่ 4 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เมื่อคืนวันที่ 7 มี.ค.68 โดยใช้รีโมทบังคับรถจากระยะไกลเข้าไปใกล้จุดตรวจ แล้วจุดระเบิดประทัดยักษ์ห่างจากจุดตรวจประมาณ 10 เมตร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพจากกล้องวงจรปิด พบคนร้ายเดินดูลาดเลาก่อนวางรถบังคับบนถนน แล้วปล่อยรถวิ่งไปตามถนนก่อนระเบิดขึ้น จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเศษซากรถบังคับวิทยุ เขม่าดินปืน และเศษกระดาก คาดว่าคนร้ายต้องการสร้างสถานการณ์ก่อกวนจุดตรวจ โดยไม่ประสงค์ต่อชีวิตเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้ คนร้ายยังใช้วิธีระเบิดติดแม่เหล็ก หรือ Magnetic Bomb ติดใต้ท้องรถของหน่วยราชการหรือข้าราชการ เพื่อก่อเหตุระเบิดในสถานที่ราชการ โดยเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นแล้ว 4 ครั้ง ในพื้นที่ จ.นราธิวาส โดยระเบิดที่ใช้เป็นระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในกล่องพลาสติก มีแม่เหล็กแรงสูงติดกับกล่อง สามารถสั่งจุดระเบิดด้วยรีโมทคอนโทรล แต่เป็นระเบิดไร้สะเก็ดระเบิด ไม่รุนแรงถึงขั้นสังหารบุคคล

11 มี.ค.68 จ.ปัตตานี "ระเบิดไปป์บอมบ์ โศกโศก"

เกิดเหตุคนร้าย 2 คน สวมชุดละหมาดสีขาว ขับซักรถจักรยานยนต์ ก่อเหตุขว้างระเบิดไปป์บอมบ์ใส่ป้อมตำรวจบริเวณจุดตรวจจลักรถตรงข้ามหน้าทะเลวิเศษ บนถนนทางหลวงหมายเลข 42 พื้นที่หมู่ 7 บ้านดอน ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ขณะเกิดเหตุไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำการอยู่ในป้อมตำรวจ จึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หลังก่อเหตุคนร้ายได้ขับรถหลบหนีโดยเลี้ยวซ้ายเข้าซอยมุ่งไปทางบ้านดอน หมู่ 7 ต.โคกโพธิ์

ทั้งนี้ ป้อมจุดตรวจแห่งนี้เคยถูกโจมตีมาก่อนแล้ว เมื่อวันที่ 3 มี.ค.68 โดยกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ 4 คน ที่ใช้รถจักรยานยนต์ 2 คันเป็นพาหนะ และใช้อาวุธปืนอาก้าและปืนพกสั้นขนาด 9 มม. กระจายใส่จุดตรวจในครั้งนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บเช่นกัน

11 มี.ค.68 จ.ยะลา "ชุมนุมยิงทหารบ้านนังस्ता"

เกิดเหตุคนร้ายชุมนุมยิงเจ้าหน้าที่ทหาร ณ บริเวณหน้าฐานปฏิบัติการจาเตะ มว.ปล.ที่ 1 ร้อย.ร.ที่ 2 ในพื้นที่บ้านสนามบิน หมู่ 1 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 นาย จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติภารกิจบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการฯ ได้มีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนลอบชุมนุมยิงจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

11 มี.ค.68 จ.นราธิวาส "ระเบิดถนนสุโหลงปาตี"

เกิดเหตุระเบิดบนถนนสายสุโหลงโก-ลก - สุโหลงปาตี บริเวณยูเทิร์นบ้านบาโงฮุมอ หมู่ 5 ต.ภาวะ อ.สุโหลงปาตี จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารได้เข้าตรวจสอบและใช้รถหุ้มเกราะปิดการจราจรห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 200 เมตร เพื่อรอชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด (อีโอดี) เข้าเคลียร์พื้นที่ จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณกลางถนนฝั่งขาออกอำเภอสุโหลงโก-ลก บริเวณจุดกลับรถซึ่งมีท่อลอดกลางถนนฝั่งอยู่ แรงระเบิดทำให้ผิวถนนแตกกระจายเป็นหลุมกว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าคนร้ายประกอบระเบิดแสวงเครื่องใส่ไว้ในถังแก๊ส น้ำหนักดินระเบิดประมาณ 20 กิโลกรัม จากการสอบสวนเจ้าหน้าที่ อส.ชุดที่เป็นเป้าหมายการโจมตี ทราบว่าขณะเกิดเหตุกำลังเดินทางกลับจากการนำรถไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ในพื้นที่อำเภอสุโหลงโก-ลก โดยใช้รถหุ้มเกราะเป็นพาหนะ ระหว่างทางมีเสียงระเบิดดังขึ้นห่างจากจุดที่รถแล่นผ่านเพียง 20 เมตร ทำให้เจ้าหน้าที่รอดชีวิตอย่างหวุดหวิด เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มเดียวกับที่ก่อเหตุ "คาร์บอมบ์" โจมตีที่ว่าการอำเภอสุโหลงโก-ลกเมื่อไม่นานมานี้ เนื่องจากมีเบาะแสว่าคนร้ายบางส่วนเป็นสมาชิกกลุ่มก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่บ้านบาโงฮุมอ อำเภอสุโหลงปาตี

11 มี.ค.68 จ.นราธิวาส "รวบผู้ต้องสงสัยวางระเบิดรถดับเพลิงเทศบาลตันไทร"

เจ้าหน้าที่ทหารได้ควบคุมตัวนายนาซอรี ผู้ต้องสงสัยวางระเบิดรถดับเพลิงเทศบาลตันไทร อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส หลังผลตรวจดีเอ็นเอเชื่อมโยงกับวัตถุระเบิด โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นบ้านพักและร้านขายเสื้อผ้ามือสองของนายนาซอรี แต่ไม่พบหลักฐานใดๆ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้ยึดรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย และควบคุมตัวนายนาซอรีไปสอบสวนเพิ่มเติม เนื่องจากมีพฤติกรรมน่าสงสัยและผลดีเอ็นเอที่เชื่อมโยง

ด้าน พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9 เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่รู้ตัวกลุ่มคนร้าย 17 คน ที่ก่อเหตุโจมตีที่ว่าการอำเภอสุโหลงโก-ลกแล้ว โดยหลายคนมีหมายจับคดีความมั่นคง และได้สั่งการให้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจับกุมโดยเร็ว พร้อมทั้งปรับแผนป้องกันเมืองเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน

15 มี.ค.68 จ.ปัตตานี "ระเบิดรถทหารพรานนาวิกโยธิน"

เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดพาหนะของเจ้าหน้าที่ บริเวณเชิงสะพานตะลุโบะ ต.ปะกาฮารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยกลุ่มเจ้าหน้าที่ทหารพรานนาวิกโยธินที่ 7 จากจังหวัดนราธิวาส จำนวน 9 นาย กำลังเดินทางกลับจากการนำรถหุ้มเกราะไปซ่อมที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก เมื่อรถแล่นถึงจุดก่อสร้างเชิงสะพานซึ่งการจราจร ถูกปิดเหลือเพียงช่องทางเดียว ทำให้ต้องชะลอความเร็ว คนร้ายจึงจังหวะนี้กระเปิดที่ลอบวางไว้ข้างทาง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทั้ง 9 นายได้รับบาดเจ็บจากแรงอัดระเบิด และมีคนงานก่อสร้างที่ขับรถตามมาได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดอีก 1 ราย เจ้าหน้าที่ได้ปิดพื้นที่เกิดเหตุและให้ทีมเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอาจมีการซุกซ่อนระเบิดลูกที่ 2 เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นการก่อเหตุเพื่อสร้างสถานการณ์ความไม่สงบ ในช่วงเดือนรอมฎอน

17 มี.ค.68 จ.ปัตตานี "โจมตีชุด รปภ.ครู แม่ลาน"

เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดรักษาความปลอดภัยครู (รปภ.ครู) หมวกเฉพาะกิจ หน่วยปฏิบัติการพิเศษปัตตานี 22 (มว.ฉก.นปพ.ปน.22) บริเวณริมถนนพื้นที่หมู่ 1 รอยต่อหมู่ 2 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี คนร้ายจุดชนวนระเบิด 2 ลูกซ้อนที่วางไว้โคนเสาไฟฟ้าริมถนน ส่งผลให้ตำรวจบาดเจ็บ 9 นาย หนึ่งในนั้นบาดเจ็บที่ดวงตาส่งต่อไปโรงพยาบาลปัตตานี ส่วนอีก 8 นายมีอาการหูอื้อและแน่นหน้าอก

เหตุเกิดขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ รปภ.ครู โดยใช้รถจักรยานยนต์ 3 คัน และรถยนต์กระบะหุ้มเกราะ 1 คัน คนร้ายคาดเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ อ.แม่ลานเป็นอำเภอนำร่องยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ตั้งแต่ปี 54

17 มี.ค.68 จ.ปัตตานี "ระเบิดรถ อส.หญิง กะพ้อ"

เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์แก๊งของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) หญิง ในพื้นที่หมู่ 2 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะบุรี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี สอบสวนทราบว่า ขณะที่ อส.หญิงกำลังขับรถยนต์แก๊งเดินทางจากบ้านเพื่อไปทำงานที่อำเภอกะพ้อ ได้เกิดระเบิดขึ้นที่รถและเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว อส.หญิงสามารถหนีออกจากรถได้ทัน ก่อนที่พลเมืองดีและเจ้าหน้าที่จะช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้โดรนบินสำรวจที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัย ก่อนเข้าระงับเหตุและปิดกั้นพื้นที่เพื่อรอเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด เบื้องต้นคาดว่า เป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่นำระเบิดแสวงเครื่องติดไว้บริเวณถังน้ำมันของรถเจ้าหน้าที่ ซึ่งคล้ายกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นหลายครั้งก่อนหน้านั้นในพื้นที่ จ.นราธิวาส แต่คราวนี้แตกต่างตรงที่มีเจ้าหน้าที่อยู่ในรถขณะเกิดเหตุ

19 มี.ค.68 จ.ปัตตานี "ระเบิดไปป์บอมบ์ ฐานปฏิบัติการสายบุรี"

เกิดเหตุคนร้าย 2 ราย แต่งกายคล้ายสตรีมุสลิม ขับขี่รถจักรยานยนต์ก่อเหตุขว้างระเบิดไปป์บอมบ์เข้าไปใส่จุดตรวจของหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษปัตตานี 2 (มว.ฉก.นปพ.ปน.2) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดเลียบ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน 3 นาย และประชาชนจำนวน 5 ราย ได้รับบาดเจ็บ ในช่วงเวลาดังกล่าว ประชาชนจำนวนมากกำลังเดินทางไปยังตลาดเพื่อจัดซื้ออาหารสำหรับละศีลอด คนร้ายได้ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามายังจุดตรวจ ก่อนที่ผู้ซ้อนท้ายจะขว้างระเบิดไปป์บอมบ์เข้าไป เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเพื่อสร้างสถานการณ์ในช่วงเดือนรอมฎอน

ในช่วงเช้าของวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุพบวัตถุต้องสงสัยในสวนยางพารา หมู่ที่ 5 ต.ปล่องหยอ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่และทำการยิงทำลายวัตถุดังกล่าว โดยเชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเช่นเดียวกัน

24 มี.ค.68 จ.ปัตตานี "ระเบิดรถปลัด อบต.หญิง"

เกิดเหตุระเบิดรถยนต์เก๋งของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ขณะขับรถไปทำงาน บริเวณทางโค้งบ้านรังมดแดง หมู่ 2 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี แรงระเบิดทำให้รถพลิกคว่ำ ปลัด อบต.ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ตำรวจพบหลุมระเบิดและร่องรอยความเสียหายบนพื้นถนน สันนิษฐานเป็นการกระทำของกลุ่มก่อความไม่สงบ โดยมุ่งเป้าโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นผู้หญิง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากกรณีวางระเบิดรถของ อส.หญิง ประจำอำเภอกะพ้อ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ยังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงอื่น ๆ ในพื้นที่ ได้แก่ เหตุลอบยิงชายวัยเกษียณอาชีพเลี้ยงวัว เสียชีวิตบริเวณหน้าบ้านใน อ.ปะนาเระ โดยคนร้าย 4 คน สวมผ้าปิดหน้า ขับรถจักรยานยนต์เข้าก่อเหตุ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม

ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัย 2 ราย ใน อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ซึ่งเชื่อมโยงกับคดีปล้นรถจักรยานยนต์เพื่อนำไปประกอบระเบิด
